

Pleiku, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO THAM LUẬN  
VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 3  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU NHIỆM KỲ 2016-2021**

Kính thưa chủ tọa kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo sự phân công của Thường trực HĐNDTP, thay mặt Tổ đại biểu số 3, HĐND TP. Pleiku tôi xin trình bày tham luận về công tác giám sát của Tổ đại biểu số 3, HĐND TP. Pleiku nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tổ đại biểu số 3, HĐND TP. Pleiku nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 vị, trong đó có 01 vị là đại biểu chuyên trách và 04 vị đại biểu kiêm nhiệm.

Thực hiện điểm d, Điều 5 và điểm 9, Điều 6 Luật số 87/ 2015/QH13 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp. Trước hết cần xác định rõ mục đích yêu cầu của việc giám sát của các cơ quan và đại biểu QH và HĐND các cấp, đây là trách nhiệm được pháp luật quy định theo chức năng, thẩm quyền phải thực hiện.

Thứ hai cần xác định nội dung cần giám sát là nội dung nào trọng tâm cần thực hiện vì nội dung giám sát theo quy định rất rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh... Đây là vấn đề đặt ra cho các cơ quan và các vị đại biểu dân cử để lựa chọn vấn đề nào nổi cộm hay có thể gọi là “nóng” cần thực hiện giám sát kịp thời. Thông qua qua hoạt động tiếp xúc cử tri và tham dự các kỳ họp của HĐND thành phố và các phường Tây Sơn, Thống Nhất và Đông Đa để lựa chọn xác định nội dung cần giám sát. Trước khi xây dựng kế hoạch các đại biểu trong Tổ đại biểu số 3 đã xin ý kiến Thường trực HĐNDTP và đã bàn bạc thống nhất lựa chọn nội dung gắn với đối tượng đơn vị cần giám sát. Theo chúng tôi đây là vấn đề khó có tính chất quyết định tính *hiệu quả, kịp thời* trong việc giám sát. Ví dụ: Năm 2017-2018 nổi lên vấn đề “quản lý quy hoạch đất đai”, “công tác cải cách hành chính” của thành phố nói chung và các xã, phường nói riêng.

Từ đó Tổ đại biểu số 3 HĐND TP đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện kế hoạch giám sát đúng quy trình, thủ tục, nội dung giám sát có trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và gửi cho đơn vị được giám sát và các cơ quan liên quan tham gia phối hợp, theo đó xác định nội dung, đơn vị được giám sát thực hiện xây dựng Báo cáo phục

vụ đoàn giám sát theo đề cương đính kèm, thời gian cụ thể thực hiện. Đồng thời gửi các đại biểu và các cơ quan phối hợp tham gia đoàn giám sát.

Năm 2018, thành lập Đoàn giám sát, mời các Phòng ban liên quan của UBND Thành phố, UBMTTQVN TP và các phường phối hợp tham gia giám sát đối với Ủy ban nhân dân phường Tây Sơn về công tác Cải cách hành chính tại bộ phận “Một cửa”.

Năm 2019, thành lập Đoàn giám sát, mời các Phòng ban liên quan của UBND Thành phố, UBMTTQVN TP và các phường phối hợp tham gia giám sát đối với Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất về công tác quản lý đất công, quản lý các “dòng chảy” suối Yalinh trên địa bàn phường Thống Nhất.

Qua triển khai thực hiện giám sát Đoàn kết luận đánh giá kết quả đạt được cần phát huy, đồng thời đề nghị đơn vị được giám sát tiếp thu các hạn chế, tồn tại chỉ ra cần khắc phục trong thời gian đến. Các đơn vị được giám sát rất thoải mái, phấn khởi tiếp thu các hạn chế, tồn tại mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Sau giám sát Tổ đại biểu số 3 báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố theo dõi và chỉ đạo. Đến nay các vấn đề lựa chọn đã rất hiệu quả và được các phường khắc phục kịp thời, hiệu quả. Theo chúng tôi là đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Từ thực tiễn thực hiện công tác giám sát của Tổ đại biểu số 3, HĐNDTP Pleiku, kinh nghiệm cho thấy trước hết cần xác định rõ mục đích yêu cầu của việc giám sát của các cơ quan và đại biểu QH và HĐND các cấp, đây là trách nhiệm được pháp luật quy định theo chức năng, thẩm quyền phải thực hiện.

Thứ hai cần xác định nội dung cần giám sát là nội dung nào trọng tâm cần thực hiện vì nội dung giám sát theo quy định rất rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh... Đây là vấn đề đặt ra cho các cơ quan và các vị đại biểu dân cử để lựa chọn vấn đề nào nổi cộm hay có thể gọi là “nóng” cần thực hiện giám sát kịp thời.

Trên đây là báo cáo tham luận của Tổ đại biểu số 3, HĐNDTP Pleiku về công tác giám sát của Tổ đại biểu số 3, HĐNDTP Pleiku nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 3**  
**TỔ TRƯỞNG**

**Lê Thành Đồng**